



## ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา

### เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว จึงมีการเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๒๒๒๓/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับชั้นทั้งของภาครัฐและเอกชน ให้งดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (แบบ On Site) โดยให้ปรับมาจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (แบบ Online) หรือการเรียนการสอนผ่านทีวี (แบบ On Air) หรือการเรียนการสอนโดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (แบบ On Hand) หรือการเรียนการสอนแบบผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (แบบ On Demand) แทน ซึ่งโรงเรียนหนองฉางวิทยามีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้

๑. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On Demand, On Air หรือ On Hand (ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้ เอกสารประกอบการสอน) หรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียน

๓. ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onlineฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าออกจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารของโรงเรียนฯ ผ่านทาง [www.ncw.ac.th](http://www.ncw.ac.th) หรือทาง facebook : โรงเรียนหนองฉางวิทยา หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๕๓๑๑๔๖, ๐๕๖-๕๓๑๑๕๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธนกฤต นิโรจน์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา